



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
20 ตุลาคม 2562



สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ ประชาชาติธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ mcot.net เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว คกก.วัตถุอันตรายมีกำหนดประชุมวันที่ 22 ต.ค. โดยมี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รก.รองปลัดก.อุตสาหกรรม เป็นประธาน มีวาระสำคัญเรื่อง ปรับสารคลอร์ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เป็นชนิดที่ 4 มีตัวแทนจาก 29 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม และแหล่งข่าวก.อุตสาหกรรมแจ้งว่าคาดว่าตัวแทนของ ก.อุตสาหกรรม ก.เกษตรฯ และสร. จะมีมติแบน แต่ต้องรอฟังความเห็นจากหน่วยงานอื่น เช่น ตัวแทนจากสศช. ก.กลาโหม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ก.คมนาคม กรมธุรกิจพลังงาน กรมการค้าภายใน และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 5-6 สาขา</p> <p>ด้านนายมนัส พุทธิรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันที่ 21 ต.ค. เวลา 10.00 น. สมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย (อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา ผัก และผลไม้) นัดหารือเพื่อกำหนดท่าที กรณีคกก.วัตถุอันตรายจะประชุมวันที่ 22 ต.ค. ซึ่งแม้ว่าคณะกรรมการ 4 ฝ่ายที่มี น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ เป็นประธาน จะมีมติให้แบน 3 สารเคมี แต่คาดว่าคกก.วัตถุอันตรายส่วนใหญ่เป็นคนเดิมจะยืนยันมติไม่เห็นด้วยกับการแบน 3 สาร เพราะอาจถูกมองได้ว่าถูกการเมืองแทรกแซง ไม่มีแนวคิดเป็นของตัวเอง และหากแบนทั้ง 3 สารคาดว่าจะนำกลูโฟซิเนตมาแทน ซึ่งมีราคาสูงกว่า ทำให้ต้นทุนเกษตรกรแพงขึ้น</p> <p>นายตรจารย์ คุณาวุฒิ ประธานเครือข่ายกลุ่มแสงตะวัน (เอ็นจีโอ) จ.พิจิตร กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลมองเรื่องการหาสารเคมีมาทดแทน ต้องรับรองได้ว่าจะไม่มีการตกค้างหรือสารเป็นพิษ และเป็นห่วงเรื่องราคาสารตัวใหม่ที่สูงกว่าสารเคมีเดิม ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น</p> <p>นายเชิดชัย จิณะแสน กรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการจำกัดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และประธานคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับประเทศ ก.เกษตรฯ ทำหนังสือส่วนตัวถึงประธานคกก.วัตถุอันตราย ระบุว่า ได้รับการประสานจากเกษตรกรทั่วประเทศว่าจำเป็นต้องใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดต่อไป เนื่องจากยังไม่มีสารทดแทนที่มีประสิทธิภาพเท่า อีกทั้งมีราคาถูก ช่วยลดต้นทุนการผลิต และเห็นด้วยที่จะเข้ารับการฝึกอบรมการใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ จึงขอให้คกก.วัตถุอันตรายชะลอการยกเลิกสารเคมีทั้ง 3 ชนิดไปก่อน แล้วดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจำกัดการใช้ปี 2562-2564 ซึ่งจะทำให้ภาครัฐมีเวลาในการหาสารและวิธีการทดแทนหรือมาตรการอื่น</p> <p>ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากการพบผู้ป่วยด้วยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในทุกปี จึงอยากเชิญชวน อสม.เป็นต้นแบบในการละ เลิกใช้สารเคมีในการเพาะปลูกด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ เริ่มจากครัวเรือน ก่อนขยายผลไปสู่บ้านใกล้เรือนเคียงและชุมชน ทำให้ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยและขายได้ราคาสูง</p>	-
<p>แนวหน้า เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน ไทยโพสต์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ tnntnailand</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย. ประกาศจุดยืนชัดเจนในการสนับสนุนให้ยกเลิกสารเคมีอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิด เนื่องจากมีอันตรายต่อสุขภาพ มีข้อมูลตรวจพบผู้ป่วยโรคเนื้อเน่าจากพาราควอต ใน จ.หนองบัวลำภู พบการตกค้างของพาราควอตในซีรัมของเด็กแรกเกิดและมารดา ขณะที่ไกลโฟเซตน่าจะก่อมะเร็ง (กลุ่ม 2A) และรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ ทำให้เกิดโรคเบาหวานและโรคไต ส่วนคลอร์ไพริฟอสทำให้เกิดความผิดปกติด้านพัฒนาการทางสมองของเด็ก ออย.ได้วางระบบให้ผักผลไม้ที่ปลูกในประเทศต้องผ่านการตรวจสอบสารพิษตกค้างและแสดงฉลาก ณ โรงคัดบรรจุ สามารถตรวจสอบแหล่งเพาะปลูกได้ สำหรับผักผลไม้ที่นำเข้า มีด่านอาหารและยา 52 แห่งทั่วประเทศตรวจสอบ ล่าสุดปี 2562 ตรวจพบคลอร์ไพริฟอสในผักผลไม้ ไม่ผ่านมาตรฐาน 37 ตัวอย่างจาก 456 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 8.11 ส่วนใหญ่พบใน ส้ม ขึ้นฉ่าย มะเขือเทศและคะน้า</p> <p>-เสนอข่าว รศ.สุชุม นवलสกุล อติตอธการบดี ม.รามคำแหง ให้ความเห็นเรื่องแบนสารเคมีว่า น่าจะแบนได้ โดยวิเคราะห์จากการให้ข่าวของทั้ง 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งระบุมีอันตรายต่อชีวิต ทำให้เกิดโรค เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้และผู้บริโภค ขณะที่อีกฝ่ายพูดเรื่องราคาถูก แต่ไม่ได้ประกันเรื่องสุขภาพให้กับประชาชน จะเห็นว่าข้อมูลของฝ่ายแบนมีเหตุผลดีกว่า</p> <p>ขณะที่ รศ.ดร.ยุทธพร อิศรชัย คณะรัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวว่า คกก.วัตถุอันตราย</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>จะโหวตเรื่องดังกล่าวในช่วงปลายเดือนนี้ ซึ่งคณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ น่าจะโหวตตามจุดยืนของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง แต่ถ้าโหวตสวนคงจะไปโยกย้ายไม่ได้ เพราะจะเป็นการแทรกแซงข้าราชการ ยกเว้นมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าพบหลักฐานสามารถสั่งสอบได้ ส่วนการเกิดขึ้นของฝ่ายทุนสารเคมี เป็นเรื่องปกติของสังคมประชาธิปไตยที่มีทั้งเห็นด้วยและเห็นต่าง แต่ขอให้สู้กันด้วยข้อมูล</p>	
เว็บไซต์ newstv	<p>ความคืบหน้าวิศวกรไฟฟ้าเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีแพทย์รพ.เอกชนวินิจฉัยโรคผิดพลาดทำให้ผู้ป่วยซึ่งเป็นวิศวกรไฟฟ้าเสียชีวิต ว่า เจ้าหน้าที่ที่สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และกองกฎหมาย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยได้รวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง เอกสารเวชระเบียน และเอกสารทางการแพทย์ พร้อมตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาลด้านสถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ ไม่พบว่ามีการกระทำผิดมาตรฐานแต่อย่างใด แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย ได้ยื่นเรื่องถึงแพทยสภาให้พิจารณาว่าแพทย์ได้ให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาจากแพทยสภา หากพบว่ามีการกระทำผิดมาตรฐาน จะดำเนินการตามกฎหมายทันที</p> <p>ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า สำหรับประเด็นญาติผู้เสียชีวิตขอเอกสารเวชระเบียนแตรพ.แจ้งว่าต้องใช้เวลา 7 วันนั้น ได้รับแจ้งว่ารพ.ได้ส่งมอบเอกสารทางการแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตแล้ว นอกจากนี้ ได้ประสานขอผลการชันสูตรศพจากรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณาตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรมต่อไป</p>	-
ไทยรัฐ	<p>ภาวะหัวใจล้มเหลว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า หัวใจล้มเหลวเป็นกลุ่มอาการการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติ ปัจจัยเสี่ยงสำคัญเกิดจากความผิดปกติของเยื่อหุ้มหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งความผิดปกติจากการติดเชื้อไวรัส โสไลต์จากชั้นรุนแรง และภาวะไตเรื้อรังเป็นพิษ สัญญาณเตือนของโรคจะมีอาการหายใจลำบากขณะออกแรง ขณะนอนราบ อ่อนเพลีย อาการบวมตามอวัยวะจากภาวะคั่งน้ำและเกลือ มีน้ำคั่งในปอดและอวัยวะภายใน เมื่อพบภาวะเหล่านี้ผู้ป่วยต้องรีบเดินทางมารพ.ให้เร็วที่สุด</p> <p>นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า ผู้ป่วยต้องดูแลสุขภาพตนเอง ควรชั่งน้ำหนักก่อนรับประทานอาหารเข้าทุกวัน หรือภายหลังเข้าห้องน้ำขับถ่ายช่วงเช้า หากพบว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้น 1-1.5 กก. ภายใน 1-2 วัน ให้รีบมาพบแพทย์ หลีกเลี่ยงอาหาร หวาน มัน เค็ม จำกัดปริมาณการดื่มน้ำตามแผนการรักษาของแพทย์ หลีกเลี่ยงการเดินทางไกลคนเดียว ไม่เครียด ดูปฏิบัติและเครื่องตี้ออกฮอลล์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง</p>	-
เว็บไซต์ nationtv	<p>โรคเบาหวาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการเสวนา "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายและชมรมเบาหวานของประเทศไทย" และกล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นเบาหวานประมาณ 5 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เสียชีวิตจากโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนถึง 21.96% และยังคงควบคุมระดับน้ำตาลได้น้อยมากประมาณ 40 % ในขณะที่สามารถควบคุมทั้ง 3 อย่าง คือ ระดับน้ำตาล ไขมัน และความดันโลหิตได้ประมาณ 12 % เท่านั้น</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นเวลานานจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่าปกติ อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาต ไตวายเรื้อรัง ตาบอด และโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ดังนั้น ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสม ลดหวาน มัน เค็ม รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ออกกำลังกายสม่ำเสมอและปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด</p>	-
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>อันตรายจากดอกไม้ไฟ พลุ ประทัด</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเล่นดอกไม้ไฟ พลุ และประทัด แนะนำการเล่นเพื่อความปลอดภัยดังนี้ 1.ไม่เล่นผาดโผน ใกล้วัตถุไวไฟหรืออาคารบ้านเรือน 2.ผู้ปกครองไม่ควรให้เด็กนำประทัด ดอกไม้ไฟมาเล่น 3.หากจำเป็นต้องใช้ในงานพิธี ต้องอ่านคำแนะนำก่อน และควรจุดให้ห่างจากตัวประมาณ 1 ช่วงแขน</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>4.ห้ามพยายามจุดประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุที่จุดแล้วไม่ติดอย่างเด็ดขาด 5.ไม่เก็บประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุไว้ในกระเป๋าเสื้อ กางเกง หรือที่มีอากาศร้อน แดดส่องถึง เพราะอาจเกิดการเสียดสีและระเบิดได้ 6.ควรเตรียมภาชนะบรรจุน้ำไว้ใกล้บริเวณที่เล่น 7.ห้ามประกอบหรือดัดแปลงไว้เล่นเอง 8.ปฏิบัติตามพ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 อย่างเคร่งครัด 9.หากเกิดอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อนิ้วหรืออวัยวะใดอวัยวะหนึ่งขาดจากแรงระเบิด ให้รีบห้ามเลือดโดยใช้ผ้าสะอาดปิดบาดแผล พันแผลบริเวณเหนือแผลให้แน่นเพื่อป้องกันเลือดออก ไม่ควรใช้เชือกหรือสายรัดเพราะจะทำให้เส้นประสาทหรือหลอดเลือดเสียหาย และรีบโทรแจ้ง 1669</p>	
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>ขมื่นชั้นรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ให้ข้อมูลว่าทางการแพทย์แผนไทยเรียกโรคข้อเข่าเสื่อมว่าโรคลมจับโปงเข่า แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ โรคลมจับโปงน้ำและจับโปงแห้ง จับโปงน้ำจะมีอาการปวดเข่า เข่าบวม อักเสบชัดเจน มีน้ำในข้อเข่า ส่วนจับโปงแห้งจะมีอาการปวดเข่า มีเสียงกรอบแกรบในข้อเข่า ข้อเข่าฝืด สะบ้าติด แพทย์แผนไทยรักษาด้วยการนวดรักษาเฉพาะจุดเพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนบริเวณข้อเข่า ยาสมุนไพรที่ช่วยลดการอักเสบชะลอการเสื่อมของข้อเข่า คือ ยาจากสารสกัดขมื่นชั้น แนะนำหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การยกของหนัก หรือทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดแรงกดต่อข้อเข่า หากมีอาการปวดเข่าควรหลีกเลี่ยงการรับประทานหน่อไม้ เครื่องในสัตว์ อาหารหมักดอง และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และออกกำลังกายเป็นประจำ ผู้มีน้ำหนักเกินควรออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำ ปั่นจักรยานอากาศ หรือการทำท่ากายบริหารแบบฤๅษีดัดตน พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง และรักษาความอบอุ่นของร่างกายอยู่เสมอ</p>	-